

ที่เจ้าประเทศนั้น จะได้เข้ามา ก็ข้ข้าราชการ
ซึ่งจะตามเสด็จ ๖ นาย ได้มาเฝ้าทูลละออง
ธุลี พระบาท คอยถวายบังคมลา

เมื่อกรมมหาดไทย กรมพระกระลาโหม
อ่านใบบอกหัวเมือง ขึ้นกราบบังคมทูล พระกรุณา
ตามเคยเสร็จแล้ว

พระยาพิพัฒน์โกษา กรมท่า นำ
พระยาวรุทมิถาร บกั ๑ พระยาศรีสิงหนเทพ ๑
พระชลขุทขโยอินทร์ ๑ หลวงสรุขทขโยธาหาญ ๑
หลวงชนะผลพิทักษ์ ๑ นายร้อยโท นาย มลิ ๑
ถวายบังคมลา ตามเสด็จ พระเจ้าน้องยาเธอ
กรมหมื่นไกรสรราชานภาพ ไปราชการตามที่
กล่าวแล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราช
โองการ โปรดเกล้าฯ ให้ กรมหมื่นไกรสร
ราชานภาพ เข้าไปเฝ้าฯ นำพระที่นั่ง ทวงหลัง
นำพระมหาสังข์ ทวงเงินพระราชทาน

จะได้เสด็จโดยเรือเอกภูราชกุนาร ใน
เวลาบ่ายวันนั้น ออกเรือจากท่าราชวรดิฐ

การพระราชกุศลถวายผ้าจำพรรษา

การพระราชกุศลถวายผ้าจำพรรษา พระ
อารามหลวง ๔ พระอารามนั้น ในรัตนโกสินทร์
ศกั ๑๑๘ นี้ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ เวลาบ่าย
พระสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ซึ่งอน โดม
ในรัชกาลที่ ๒ สวดพระพุทธรูป วันที่ ๒๓
เวลาเช้า พระสงฆ์รับพระราชนิฉัน แลถวาย
ผ้าจำพรรษา สำรับของหลวง ๒ นอกนั้นเป็น
ของพระบรมวงษานุวงษ์ จักมาทั้งสิ้น

ครั้นเวลาบ่าย พระสงฆ์วัดราชโอรส
ซึ่งอน โดมในรัชกาลที่ ๓ เจริญพระพุทธรูป
วันที่ ๑๔ เวลาเช้าได้รับพระราชนิฉัน แล
ถวายผ้าจำพรรษา สำรับของหลวง ๒ นอก
นั้นเป็น ของพระบรมวงษานุวงษ์ จักมา

เวลาบ่ายสวดมนต์ วัดราชประดิษฐ
ซึ่งเป็นพระอารามรัชกาลที่ ๔ รุ่งขึ้นวันที่ ๑๕
พระสงฆ์นิฉันแลถวายผ้าจำพรรษา เวลา
บ่ายมีการสวดพระพุทธรูปที่วัดราชบพิธ วัน
ที่ ๑๖ เวลาเช้า พระสงฆ์นิฉันแลถวายผ้าจำ
พรรษาตามเคยมา

ประกาศในการจับโจรผู้ร้าย
ห้ามมิให้ราษฎรหวาดหวั่น

ด้วยนายพลตรี พระยาศรีศักดิ์มนตรี
ผู้บัญชาการทหารบก รับพระบรมราชโอง
การโปรดเกล้าฯ ทวงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศแก่ผู้ว่าราชการการเมืองกรมการ แล
ราษฎรในหัวเมือง ทั้งปวงให้ทราบทั่วกันว่า หัว
เมืองทั้งปวงมีเบะบอกเข้าไปกราบบังคมทูล พระ
กรุณาว่า เกิดโจรผู้ร้ายปล้นสดมภ์ แทะยิงกัน
ค้ายชุกชุมขึ้นกว่าแต่ก่อน ทั้งมีระดมประชุม
เป็นหมู่ ๆ เหล่า ๆ คนที่รุ่นหนุ่มขึ้นก็มักจะ
เข้าเช่นโจรผู้ร้ายตามกันไป ไม่ตั้งท่ามาหา
กินโดยสุจริตมีโดยมาก ราษฎรในหัวเมือง
ได้ความเดือดร้อนเพราะโจรผู้ร้ายเนื่อง ๆ ความ
ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว จึงทรงพระราช
ดำริเห็นว่า การที่จะระงับปราบปรามโจรผู้ร้าย
ซึ่งเป็นหมู่เป็นเหล่าโต ๆ เทียวไปมาในหัวเมือง
ต่าง ๆ เช่นนี้ ถ้าจะตั้งข้าหลวงออกไปชำระ

แต่เฉพาะเมืองใดเมืองหนึ่ง เป็นเมือง ๆ ไป
 พวกโจรผู้ร้ายก็มักจะ หลบหลีกข้ามเขต แขวง
 ไปอยู่เสียในเมือง ซึ่งไม่มีข้าหลวงไปตั้งอยู่ การ
 โจรผู้ร้ายจึงปราบปรามไม่ลงเลย โดยเร็วได้
 โดย ทรงพระมหากรุณาแก่อาณาประชาราษฎร
 เพื่อให้ตั้งทำมาหากินอยู่เย็นเป็นสุข ปราศ
 จากโจรผู้ร้าย ซึ่งจะทำอันตรายแก่ชีวิต
 แลทรัพย์สินสมบัติ ฎาให้เป็นที่หวาดหวั่นไม่เป็น
 อันทำมาหากินโดยสะดวก จึงทรงพระกรุณาโปรด
 เกล้าฯ ให้จัดกองจับผู้ร้ายออกมาที่วทรว
 จับผู้ร้ายในครั้งนั้น ด้วยทรงพระราชดำริที่
 เห็นว่าคนซึ่งไปเป็นโจรผู้ร้ายนั้น บ่ยอมมีหัว
 เปนผู้จำเริญในการโจรกรรม ใ้เคยประพฤติชั่ว
 มาช้านาน เช่นครูบาอาจารย์ชักชวนคนหนุ่ม ๆ
 ให้เข้าประพฤติเป็นโจรผู้ร้ายสมัครพรรคพวก ไปช่วย
 เหมือน ผี กัดไปโดยลำคัยจนคนใหม่ ๆ ได้
 ทำการชั่วเคยไป ใจที่เป็นพาลสันดานทุจริตก็
 เกิดขึ้นตามลำคัย จนไม่กลับประพฤติดีได้ การ
 ที่ จะออกจับโจรผู้ร้ายครั้งนั้น ถึงว่าไม่คำสั่ง
 ว่าผู้ร้ายซึ่งไม่มีโทษภัยกลัวโทษ แต่สืบจนได้
 ความแน่ชัด . ว่าเช่นผู้ร้ายมีชื่อเมืองปราณ
 มีฝีมือที่เก่งจับ จับส่งไปพิจารณา เช่น
 ชื่องกว้างกว่าที่จับผู้ร้ายทุกครั้งก็ ก็แก่
 ได้ มีพระบรมราชโองการดำรัสสั่ง ให้กำชัย
 กองจับ ให้จับแต่ผู้ซึ่งเปะหัวว่า เปะตัวผู้
 ร้ายได้ลงมือปล้นสดมยิงฟันแทง แลกอง
 พิจารณาให้พิจารณา เลือกลงมือเอาแก่ตัวผู้ ร้าย
 ที่ได้ทำการโจรกรรม เป็นฉกรรจ์หนักโทษที่แท้
 จริง อย่าให้ผู้ซึ่งประพฤติการสุจริตซึ่ง จะต้อง
 ชักตอกถึงโดยความวิสาขยาบาท ต้องจับกุม
 ให้ไว้ความเดือดร้อน ด้วยอาไศรยการสืบ

สวนปากคำตามราษฎรประกอบเป็นหลัก เพราะ
 ฉะนั้นการราษฎรผู้ซึ่งทำมาหากิน โดยสุจริต
 มิได้ประพฤติเป็นโจรผู้ร้าย ลงมือปล้นสดมยิงฟัน
 แลผู้หนึ่งผู้ใด อย่าให้มีความหวาดหวั่น
 สกั้งสเทื่อว่า จะต้อง มีอันตรายเพราะต้อง
 ผู้ร้ายชักตอก อย่างหนึ่ง อย่างใด ให้ตั้งทำ
 มาหากิน อยู่ตามถิ่นฐาน อย่าให้ละทิ้งภุมล้าเนา
 ไป ให้ได้ความลำบากยากแค้นเป็นอันขาด

ประกาศมาณวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
 รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๕ เป็นวันที่ ๑๗๓๒ ใน
 รัชกาลพระ จุฬิน



ประกาศหอรัษฎากรพิพัฒน์

ด้วยมีรับสั่งเสนาบดีพระคลังมหาสมบัติ
 ได้ประกาศแก่ไทยจีนเจ้าภาษีนายอากร บันดา
 ที่มีความมุ่งหมาย จะรับทำภาษีอากร ได้ทราบ
 ทักกันว่า เดิมอากร ผืนกรงเทพฯ จำนวน
 รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๕ นี้ จีนฮกซ่งเจ้าภาษี
 หลวงสาทรราชาบุตรประภิน นิสเตอร์แมกกลิน
 วัลเรือน รับทำเงินหลวงปีละ ๑๓๕๐๐ ซึ่งขอส่ง
 เงินงวดทุกเดือน

บัดนี้ เจ้าพนักงานตาได้รับเงินงวดอากร
 ผืนกรงเทพฯ ตามพระราชบัญญัติไม่ เพราะฉะนั้น
 จะได้ว่าเลหลัง อากรผืนกรงเทพฯ จำนวนเดือน
 มีนาคมรัตนโกสินทร์ศก ๑๐๕ ตามพระราชบัญญัติ
 อนุมัติในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทร์
 ศก ๑๐๕